

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Biên Cố 12/12/2024 Tại Gia Thất Nhà Sư Thích Minh Tuệ** của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



BIÊN CỐ 12/12/2024 TẠI GIA THẤT CỦA NHÀ SƯ THÍCH MINH TUỆ

Hiện nay, sư Thích Minh Tuệ đang bộ hành bình yên trên đất Mã Lai và được cộng đồng Phật Tử ở đó cung kính nghênh đón.

Nhưng gần đây, một tiết lộ từ một người trong gia đình của thầy Minh Tuệ về ngày sư Minh Tuệ xuất hành đi Ấn Độ.



Tăng đoàn Thích Minh Tuệ tại Mã Lai



chị Linh và anh Thìn

Nhưng gần đây, một tiết lộ từ một người trong gia đình của thầy Minh Tuệ về ngày sư Minh Tuệ xuất hành đi Ấn Độ.

Đó là chị Linh, vợ anh Thìn, em của sư Minh Tuệ đã cho biết ngày 12/12/2024 công an cho năm người thợ điện đến cắt điện để tắt camera nhà. Sau đó cả nhà bị bắt lên đồn công an. Trong lúc đó, anh Tuấn (anh của thầy Minh Tuệ) sợ có người đến hại thầy nên đóng cửa nhà, nhưng một đám công an, có cả tên Báu tông cửa vào xóc nách thầy đẩy lên xe đưa ra biên giới Lào-Việt. Sự thật đã

được phơi bày, ý nguyện của thầy đi Ấn Độ đã được nhà cầm quyền CS lợi dụng để tống xuất thầy ra khỏi Việt Nam tránh ảnh hưởng của thầy đối với quần chúng trong nước.



Tên thương tá công an Đoàn Văn Báu

Những gì tên thương tá công an Đoàn Văn Báu đưa lên mạng là dối trá, xuyên tạc nhằm thi hành nhiệm vụ nhà cầm quyền Cộng Sản giao phó là quản chế thầy đồng thời thu được lợi nhuận từ việc quay youtube về chuyện bộ hành của thầy.

Nhưng, sau khi thầy nhận thấy Báu lạm dụng chức “trưởng đoàn” (tự phong) cấm cản Phật Tử đến đánh lễ, youtuber quay hình hay xô đuổi các sư mà hấn không ưa nên thầy yêu cầu hấn rời đoàn. Từ đó, Báu điên cuồng nói xấu thầy và đánh phá tăng đoàn. Đám bộ hạ của hấn như Hoàng 6, Phương Nguyễn, Xuân Lam, Thắng Dương...liên tục lên mạng giựt tit, câu view bịa đặt những tin tức như tăng đoàn tan rã, các sư bị cảnh sát hốt, Phước Nguyễn bị bắt...

Thật ra từ khi tăng đoàn Thích Minh Tuệ đến Mã Lai thì đám youtuber dơ của Báu bị cắt đuôi bỏ về Việt Nam hết thì chuyện

bộ hành của các sư rất yên bình và được phật tử ở đây đón tiếp một cách cung kính. Tuy nhiên, từ Ấn Độ tên Báu vẫn tiếp tục lên mạng xuyên tạc thầy Minh Tuệ và tăng đoàn; và từ Việt Nam, bọn youber lâu la của tên Báu vẫn không ngừng đăng tin thất thiệt về thầy Minh Tuệ, tăng đoàn và những người thật tâm tình nguyện đi theo hỗ trợ thầy.



Tên thiếu tá bộ đội Lê Quang Hà

Tên thiếu tá bộ đội Lê Quang Hà sau những ngày trở về Việt Nam, nhận chỉ thị của nhà cầm quyền, vừa trở lại bám theo tăng đoàn thì thầy Phúc Giáp cho biết hẳn ta đã được “cảm ơn” để rời đoàn. Tuy nhiên, ai cũng biết trong tăng đoàn cũng như các tình nguyện viên vẫn còn những kẻ “nằm vùng”.

Bọn ma quỷ vẫn tiếp tục theo quấy phá tăng đoàn nhưng Phật sẽ thắng Ma, thầy Minh Tuệ sẽ thoát khỏi những kiếp nạn. Hạnh tu của thầy sẽ lan toả trên khắp thế giới không kém gì Đức Đạt Lại Lạt Ma của Tây Tạng.

HCA

24/3/2025